

Số: 120 KH/HNDT

Thành phố Huế, ngày 6 tháng 12 năm 2016

KẾ HOẠCH

Triển khai học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thực hiện Kế hoạch số 23-KH/TU, ngày 01/12/2016 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về triển khai học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh hướng dẫn Kế hoạch học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong nhiệm kỳ 2016-2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Quán triệt một cách hệ thống chuyên đề nhằm giúp cho cán bộ, hội viên, nông dân nhận thức sâu sắc hơn nữa về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là nội dung chính của chuyên đề toàn khóa được đặt ra từ đầu năm và thực hiện xuyên suốt trong quá trình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Các cán bộ, hội viên nông dân nghiêm túc học tập, quyết tâm làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, hội viên nông dân về những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và những gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn lồng ghép những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Hướng dẫn 08-HD/BTGTW, ngày 19/8/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương; Kế hoạch 16-KH/TU, ngày 19/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Hướng dẫn 11-HD/BTGTU, ngày 31/8/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các yêu cầu nêu trong Chỉ thị 27/CT-TTg, ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 27/CT-UBND, ngày 25/20/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào sinh hoạt nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, các ngày truyền thống, ngày thành lập của Hội; tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm, giao lưu gặp mặt làm sâu sắc thêm những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng ở

địa phương về các gương điển hình; lồng ghép với sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao.

III. TỔ CHỨC HỌC TẬP, TUYÊN TRUYỀN

Việc tổ chức học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở các cơ sở Hội phải được thực hiện nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả.

Các đơn vị cơ sở Hội chủ động xây dựng kế hoạch và đi sâu tuyên truyền về nội dung chuyên đề; cách thức tổ chức thực hiện; kết quả của việc học tập chuyên đề; các cách làm hay, sáng tạo, các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát huy vai trò tuyên truyền miệng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên để tăng cường giới thiệu chuyên đề trong các buổi sinh hoạt chính trị, quán triệt, học tập nghị quyết, nghe nói chuyện thời sự...

Việc tuyên truyền, tổ chức tọa đàm, các buổi sinh hoạt chuyên đề, giao lưu... về nội dung chuyên đề: Được thực hiện trong năm 2016 và những năm tiếp theo.

Tài liệu học tập, tuyên truyền: 02 cuốn tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn, phát hành.

- “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” - Tài liệu nghiên cứu phục vụ triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- “Hỏi – Đáp về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” – Tài liệu dành cho đảng viên, hội viên và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân.

- Các tài liệu liên quan do địa phương, ngành biên soạn, hướng dẫn thực hiện (nếu có).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Việc tổ chức học tập và triển khai thực hiện nội dung chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong Đảng và trong xã hội. Đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thị xã và thành phố cần tổ chức triển khai khẩn trương, chặt chẽ, nghiêm túc, chú trọng kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện và kịp thời báo cáo kết quả (theo định kỳ hàng quý, 6 tháng và cả năm) về Hội Nông dân tỉnh (qua Ban Tuyên huấn) để tổng hợp báo cáo.

Nơi nhận :

- Thường trực HND tỉnh;
- HND các huyện, thị, thành Hội;
- Lưu BTH, VT.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC



* Trần Văn Lập